

Số: /BC-BPC

Kon Tum, ngày tháng năm

## BÁO CÁO

### Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BPC ngày 08/02/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế đã giám sát trực tiếp tại Chi cục THADS các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H'Drai và làm việc với Cục THADS tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát cụ thể như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG

Cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh là đơn vị trực thuộc ngành dọc, có cơ cấu tổ chức từ huyện đến Trung ương<sup>1</sup>, thực hiện chức năng, nhiệm vụ THADS ở các cấp, quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác theo phân cấp, phân quyền pháp luật quy định.

Tổng biên chế hành chính được giao năm 2022 là 93 biên chế (*trong đó: Cục THADS tỉnh 24 biên chế, các Chi cục 69 biên chế*) và 35 hợp đồng lao động. Cơ cấu chức danh lãnh đạo, công chức ở Cục cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, tại một số Chi cục còn gặp khó khăn về biên chế, chưa bố trí đủ các chức danh theo quy định.

Về cơ sở vật chất nhìn chung cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trụ sở làm việc tại một số đơn vị được xây dựng từ những năm 2002, theo mô hình cũ; trang thiết bị, máy móc còn thiếu, chưa được đầu tư mới; kho vật chứng, nhà công vụ chưa được đầu tư xây dựng nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ THADS của các Chi cục. Công tác THADS là một nhiệm vụ đặc thù nhưng chưa có chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ riêng.

#### II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THADS (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 31/12/2022)

##### 1. Kết quả đạt được

Qua giám sát tại 05 Chi cục THADS các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H'Drai, Ban nhận thấy trong 02 năm (2021-2022) tuy các đơn vị vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác, cũng như

<sup>1</sup> Bao gồm: Chi cục THADS ở cấp huyện; Cục THADS cấp tỉnh; Tổng cục THADS cấp Trung ương.

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không ít đến nhiệm vụ THADS tại địa phương. Song, với sự chỉ đạo thường xuyên của Cục THADS tỉnh, sự quan tâm các cấp chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cán bộ, công chức trong ngành, công tác THADS đã đạt được những kết quả như sau:

### ***1.1. Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về THADS***

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về THADS<sup>2</sup> và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục, Cục THADS tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị<sup>3</sup>, các Chi cục THADS đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng Chấp hành viên và công chức để triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, chỉ đạo thường xuyên và định kỳ báo cáo kết quả về Cục THADS tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời, do đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm cơ bản đạt theo kế hoạch giao; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về THADS được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

### ***1.2. Hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các huyện***

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo THADS; tại các đơn vị Đoàn giám sát trực tiếp cho thấy UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo THADS theo quy định.

### ***1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao hằng năm***

Nhìn chung, trong 02 năm (2021-2022) kết quả THADS của các Chi cục nơi Đoàn giám sát trực tiếp đều đạt trên 81,50% về việc và 40,01% về tiền theo chỉ tiêu Tổng cục THADS giao hằng năm (*chi tiết tại các phụ lục I, II, III kèm theo báo cáo*).

Công tác thụ lý, ra quyết định thi hành án cơ bản bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật<sup>4</sup>. Công tác xác minh, phân loại án cơ bản đã được các Chấp hành viên thực hiện kịp thời, chính xác đối với các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

---

<sup>2</sup> Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (*sửa đổi, bổ sung năm 2014*); Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC về công tác phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự. Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS.

<sup>3</sup> Quyết định số 01/QĐ-CTHADS, ngày 02/01/2020; Quyết định số 15/QĐ-CTHADS, ngày 06/01/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kon Tum.

<sup>4</sup> Sau khi ban hành quyết định thi hành án, các cơ quan THADS đã tiến hành thực hiện việc tổng đạt, gửi quyết định kịp thời cho đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để thực hiện; phân công Chấp hành viên lập hồ sơ và tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác cưỡng chế được thực hiện đúng quy định của pháp luật<sup>5</sup>; số vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án chiếm 3,3% trên tổng số việc phải thi hành (tính trong kỳ báo cáo) của 05 đơn vị đoàn giám sát trực tiếp, chủ yếu tập trung nhiều ở địa bàn huyện Đắk Tô<sup>6</sup>. Việc cưỡng chế THADS đều thuận lợi, chưa có vụ việc phức tạp xảy ra (*chi tiết tại các phụ lục IV kèm theo báo cáo*).

Trong hoạt động THADS các Chi cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan tại địa phương để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp và không xảy ra việc bồi thường nhà nước.

#### ***1.4. Thực hiện các kiến nghị, kết luận kiểm tra***

Hàng năm Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã tổ chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong THADS và ban hành các Kết luận kiểm sát hoạt động THADS đối với các Chi cục THADS. Kết quả kiểm sát không có kháng nghị vụ việc nào; đối với các kiến nghị sau các đợt kiểm sát trực tiếp, các cơ quan THADS đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót về nghiệp vụ thi hành án. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành đã được lãnh đạo Cục THADS tỉnh thường xuyên quan tâm; hàng năm Cục THADS tỉnh đều xây dựng kế hoạch<sup>7</sup> và tổ chức kiểm tra về nghiệp vụ công tác THADS, theo dõi THAHC và phúc tra kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra của năm trước đối với các Chi cục THADS các huyện, thành phố. Thông qua công tác kiểm tra đã ban hành các kết luận nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị được kiểm tra; đồng thời chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận sau kiểm tra, đảm bảo đúng quy định.

Qua giám sát Ban nhận thấy các Chi cục THADS đã tiếp thu và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Viện Kiểm sát và Kết luận kiểm tra của Cục THADS tỉnh.

#### ***1.5. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo***

Các cơ quan THADS huyện đã bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở đơn vị; ban hành và niêm yết đầy đủ nội quy, quy chế tiếp công dân; bố trí cán bộ trực tiếp công dân; việc tiếp dân định kỳ, đột xuất của thủ trưởng đơn vị được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư

---

<sup>5</sup> Chấp hành viên xây dựng kế hoạch cưỡng chế trong trường hợp cần huy động lực lượng; Thống nhất với cơ quan công an về bảo vệ cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an. Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho VKSND, cơ quan Công an cùng cấp, UBND xã, thị trấn nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án.

<sup>6</sup> Số việc phải cưỡng chế: Đắk Tô 39/833 việc; Đắk Glei 6/183 việc; Kon Plông 06/395 việc; Tu Mơ Rông 04/122 việc; Ia Hdrai 0 việc.

<sup>7</sup> Kế hoạch số 03/KH-CTHADS, ngày 26/02/2021, Kế hoạch số 02/KH-CTHADS, ngày 20/01/2022 về kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và phúc tra kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra năm 2021 đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố thuộc tỉnh và kế hoạch kiểm tra nội bộ tại đơn vị trên các lĩnh vực công tác.

kiếu nại, tố cáo luôn thực hiện đúng quy định. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo các đơn vị tiếp nhận, giải quyết 02 đơn<sup>8</sup>, đến nay đã giải quyết xong.

Nhìn chung việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS của cơ quan THADS được quan tâm triển khai, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đảm bảo được quyền khiếu nại, tố cáo của đương sự và công dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về THADS.

## **2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân**

### **2.1. Hạn chế, khuyết điểm**

Qua giám sát tại các đơn vị Ban nhận thấy:

- Về hạn chế: Cơ sở vật chất, biên chế, trang thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu, tại một số đơn vị còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ<sup>9</sup>;

- Về khuyết điểm: Còn một số khuyết điểm mang tính trình tự, thủ tục như: Sổ theo dõi quản lý văn bản (*sổ thụ lý thi hành án, sổ giao nhận quyết định thi hành án...*) chưa được ghi chép đầy đủ thông tin theo quy định<sup>10</sup>; một số ít hồ sơ chưa được lập danh mục để theo dõi (*chủ yếu là hồ sơ đang thi hành án*); một số biên bản còn thiếu chữ ký của Chấp hành viên, người ghi biên bản.... Các thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ khác như: chậm gửi quyết định thi hành án cho Viện Kiểm sát; thiếu thông báo cho UBND xã; chưa kịp thời ban hành thông báo cho người được thi hành án đến nhận tài sản; chưa tổng đạt quyết định thi hành án cho người phải thi hành án; chưa yêu cầu người phải thi hành án kê khai tài sản, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án... đã được đoàn kiểm tra của Cục THADS tỉnh và Viện Kiểm sát cùng cấp kết luận qua công tác kiểm tra định kỳ (*đã được các đơn vị khắc phục*).

- Còn nhiều vụ việc thi hành án tín dụng ngân hàng kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm.

- Công tác tuyên truyền pháp luật về THADS còn hạn chế; chưa có chuyên đề, chưa phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương liên quan, chủ yếu lồng ghép trong hoạt động thi hành án nên hiệu quả chưa cao.

- Công tác tham mưu của các Chi cục THADS đối với hoạt động của Ban chỉ đạo còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành của địa phương với Cơ quan THADS chưa tích cực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, tài chính, ngân hàng.

<sup>8</sup> Chi cục THADS huyện Đăk Tô 02 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 tố cáo), đã giải quyết xong; các đơn vị còn lại không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

<sup>9</sup> Trụ sở làm việc được xây dựng từ những năm 2002, theo mô hình cũ; kho vật chứng, nhà công vụ chưa được đầu tư xây dựng nên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ THADS của các đơn vị.

<sup>10</sup> Thông tin về người được thi hành án, người phải thi hành án, kết quả thi hành án...

- Hầu hết các Ban chỉ đạo THADS chưa được kiện toàn kịp thời, thành viên Ban chỉ đạo không còn phù hợp với thực tế<sup>11</sup>; hoạt động của Ban chỉ đạo chưa thường xuyên theo quy định<sup>12</sup>.

## 2.2. Nguyên nhân

- Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chi cục THADS huyện có việc chưa quyết liệt; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết từng vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, do đó tỷ lệ thi hành án về tiền của một số đơn vị tỷ lệ đạt chưa cao<sup>13</sup>.

- Tài sản thế chấp của đương sự đặc biệt là quyền sử dụng đất trên thực tế không đúng với giấy tờ kê khai, không xác định được vị trí trên thực tế, không xác định được tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, bị lấn chiếm..., do đó khi các đương sự khởi kiện dẫn đến không thể tổ chức kê biên, cưỡng chế. Tài sản kê biên, bán đấu giá đã giảm giá nhiều lần nhưng không có người đăng ký mua<sup>14</sup>.

- Việc quản lý kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của cá nhân còn nhiều bất cập nên công tác xác minh, nắm bắt thông tin về tài sản, thu nhập người phải thi hành án còn gặp khó khăn.

- Ban chỉ đạo THADS các huyện hoạt động chưa hiệu quả, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của địa phương đối với công tác THADS; công tác chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành của địa phương với Cơ quan THADS chưa được quan tâm thường xuyên.

- Một số tài sản khi cơ quan thi hành án bàn giao cho địa phương xử lý bán đấu giá nhưng chưa thực hiện<sup>15</sup>, dẫn đến xuống cấp, giảm giá trị do không được bảo quản theo quy định.

- Việc bàn giao gỗ tang vật vụ án của Cơ quan điều tra Công an huyện cho cơ quan thi hành án tại huyện Đăk Tô chưa được thực hiện (từ năm 2021) dẫn đến bản án chưa được thi hành<sup>16</sup>.

## 3. Khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS

<sup>11</sup> Các thành viên Ban chỉ đạo có đồng chí đã luân chuyển công tác khác ra khỏi địa phương; thay đổi chức vụ hoặc nghỉ chế độ.

<sup>12</sup> Khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC: Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự họp định kỳ mỗi quý một lần, họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Phó Trưởng ban có thể báo cáo Trưởng ban và đề nghị họp Ban Chỉ đạo.

<sup>13</sup> Chi cục THADS Đăk Glei, Kon Plông.

<sup>14</sup> Chi cục THADS huyện Đăk Tô: Vụ Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thu Hương (Tài sản kê biên, bán đấu giá, đã giảm giá lần thứ 10 nhưng không có người đăng ký mua hiện nay đang bán lần thứ 11 (số tiền hơn 60.000.000đồng) do đó làm kéo dài thời gian tổ chức thi hành án).

<sup>15</sup> Cơ quan THADS huyện Ia H'Drai bàn giao cho phòng Tài chính huyện 15 lóng gỗ tròn, gỗ dầu (13, 712 m<sup>3</sup>) từ tháng 9/2020; cơ quan THADS huyện Đăk Glei bàn giao cho phòng Tài chính huyện 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Hiace từ tháng 7/2022.

<sup>16</sup> Vụ án Phạm Ngọc Quang và đồng bọn “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Qua giám sát Ban nhận thấy, trong quá trình THADS tại địa phương đã phát sinh một số tình tiết mới, gây khó khăn trong công tác THA như: công tác xử lý, quản lý, vận chuyển tang vật thi hành án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; Cơ quan được giao quản lý tang vật chưa bàn giao tang vật vi phạm cho Cơ quan THADS để thi hành theo quy định<sup>17</sup>; vụ việc liên quan đến việc kê biên vốn góp chưa được pháp luật quy định<sup>18</sup>.

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

#### 1. Đối với Cục THADS tỉnh

- Đề xuất, kiến nghị với Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị<sup>19</sup>; bổ sung biên chế Chấp hành viên cho đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác THADS tại địa phương.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 677/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo THADS cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động; xây dựng quy chế phối hợp với các ngành, đơn vị tại địa phương và tổ chức hoạt động theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ các Chi cục THADS các huyện, thành phố, kịp thời chấn chỉnh các sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vụ việc phức tạp vượt quá thẩm quyền của các Chi cục, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn và Chi cục THADS các huyện, thành phố rà soát, thống kê báo cáo cụ thể các vụ việc liên quan đến xử lý tang vật vụ án chưa được cơ quan chức năng bàn giao cho cơ quan THADS (gỗ tang vật); các vụ

---

<sup>17</sup> Tại Chi Cục THADS huyện Đắk Tô: (1) Vụ Trần Văn Chiến và đồng bọn “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HSST ngày 26/10/2020 của TAND huyện Đắk Tô, theo đó còn phải tịch thu sung quỹ nhà nước 26 (hai mươi sáu) lóng gỗ và 08 (tám) hộp gỗ giổi có khối lượng **26,251m<sup>3</sup>** (đã quy tròn, theo bảng kê lâm sản ngày 01/3/2020) tại hiện trường khoảnh 3, tiểu khu 277, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, hiện đang giao cho Lâm trường Đắk Tô quản lý. (2) Vụ Phạm Ngọc Quang và đồng bọn “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HSST ngày 26/01/2021 của TAND huyện Đắk Tô, theo đó còn phải tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) lóng gỗ Phay có khối lượng **2,327m<sup>3</sup>**; 04 (bốn) hộp gỗ Phay có khối lượng **6,5008 m<sup>3</sup>** (đã quy tròn), theo bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm Đắk Tô ngày 20/4/2020) tại hiện trường khoảnh 3, tiểu khu 279 thuộc địa giới hành chính xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, hiện đang giao cho Lâm trường Đắk Tô quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Tô vẫn chưa chuyển số tang vật nêu trên cho cơ quan THADS huyện xử lý.

<sup>18</sup> Thi hành án đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 3 tại huyện Kon Plông.

<sup>19</sup> Trụ sở làm việc; kho vật chứng; máy móc thiết bị phục vụ công tác

việc liên quan đến tài sản (nhà, đất) thế chấp ngân hàng đến nay chưa thi hành xong (*Ban Pháp chế có văn bản riêng*).

## **2. Đối với Chi cục THADS các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H'Drai**

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện; xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị tại địa phương theo quy định.

- Tổ chức rà soát, tự kiểm tra khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã nêu tại báo cáo này và các kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong THADS; kết luận kiểm tra của Cục THADS tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính chính xác trong phân loại án, tổ chức thi hành án, ra quyết định thi hành án đúng quy định đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thi hành.

- Tập trung xử lý dứt điểm các việc có điều kiện thi hành án; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi hành án.

- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân; quan tâm công tác đối thoại trực tiếp, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

## **3. Đối với UBND các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Ia H'Drai**

- Sớm kiện toàn Ban chỉ đạo THADS cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc mà hiện nay còn vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành án tại địa phương<sup>20</sup>;

<sup>20</sup> **Huyện Đăk Tô:** xử lý tang vật đối với vụ: (1) Vụ Trần Văn Chiến và đồng bọn “*Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản*” Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HSST ngày 26/10/2020 của TAND huyện Đăk Tô; (2) Vụ Phạm Ngọc Quang và đồng bọn “*Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản*” Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HSST ngày 26/01/2021 của TAND huyện Đăk Tô; (3) Vụ bà Y Lợi liên quan đến việc thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2020/DS-ST ngày 07/9/2020 của TAND huyện Đăk Tô “*tranh chấp đòi nợ tiền*” giữa ông Bùi Bá Thương, bà Thái Thị Thùy Linh và Đỗ Thị Bích Vân. **Huyện Kon Plông:** Vụ thi

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 677/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan THADS tại địa phương theo quy định, nhất là trong công tác cưỡng chế thi hành án, công tác xác minh điều kiện thi hành án.

**4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 10/8/2023 để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.**

Trên đây là báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H'Drai;
- Cục THADS tỉnh;
- Chi cục THADS các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H'Drai;
- VKSND các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Ia H'Drai;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Bá Tuấn**